



Title :	www.siamram.co.th <b>บุคคลพิเศษ บุคคลทาง บุคคลพิเศษ บุคคลทาง</b>
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	
Date :	

■ **‘พบ.กบ.’** ต่อจากหน้า 1

ใบปลิวรออนุสาวรีย์ประชาธิปไตย “ม.ล. ปนัดดา” หัวนี้ฝรั่งหัวเราะเยาะไทยชู 3 นิ้ว หลังกลุ่มเคลื่อนไหวใช้เนื้อหาหนังสือสร้างความแตกแยก พร้อมชวนดูหนังสือ “ไทยนิยม” 6 ธ.ค.นี้ “นปช.” ปิดไม่เกี่ยวคนชู 3 นิ้ว ชี้รัฐปิดกั้นยังถูกมองเป็นผู้ร้าย “สวนดุสิตโพล” เผยประชาชนไม่เห็นด้วยชู 3 นิ้วต้านรัฐบาล เหตุบ้านเมืองยังไม่ปกติ ขณะที่ “หม่อมอ้อย” ชี้ “นักการเมือง-สื่อ” คือปัญหา “บิ๊กตู” นำ 2 รมต.ใหม่เข้าเฝ้าฯถวายสัตย์ปฏิญาณตน

ที่กรมการขนส่งทหารบก เมื่อวันที่ 23 พ.ย.57 พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร รมช. กลาโหม และผู้บัญชาการทหารบก (พบ.ทบ.) ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีการโปรยใบปลิวโจมตีการทำงานของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) และรัฐบาล บริเวณถนนราชดำเนิน บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา ได้มีบุคคลนำใบปลิวที่มีข้อความโจมตีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มาโปรยที่ถนนราชดำเนิน บริเวณอนุสาวรีย์ประ

ชาธิปไตย ว่า ขณะนี้ให้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวแล้วทั้งนี้ถือเป็นข้อคิดเห็นของคนที่ยังไม่เข้าใจต่อการทำงานของรัฐบาล แต่อยากฝากไปว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ให้ช่วยกันทำความเข้าใจในเรื่องที่ผ่านมาจริงๆ แล้วการดำเนินของรัฐบาลเป็นไปตามขั้นตอนตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคสช. ได้ระบุไว้ เพราะฉะนั้นทุกส่วนน่าจะเข้าใจและช่วยกันประคับประคองเหตุการณ์ ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรเพียงแต่ต้องให้ความสนใจว่ามีความคิดเห็นอะไรอย่างไร จากการตรวจสอบบางจุดก็เป็นเรื่องของนักศึกษาตรงนี้ก็ต้องดูว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องลี้ลับไปหรือไม่

เมื่อถามว่า มีข้อมูลว่าการโปรยใบปลิวมีคนอยู่เบื้องหลังจริง พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า กำลังตรวจสอบอยู่ว่าจะมีเช่นนั้นหรือไม่ก็อยากจะขอร้องอย่าทำเลย เพราะตนต้องเข้ามาดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กก็ตาม เพราะตนให้ความสนใจและต้องดูแลในรายละเอียดต่อไป เมื่อถามต่อว่า หวังหรือไม่ว่าจะเกิดการลอก

เลียนแบบจากพื้นที่หนึ่งไปยังอีกพื้นที่หนึ่ง พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ก็เป็นไปได้ แต่ไม่อยากให้เป็นเช่นนั้น จึงขอร้องกันให้ทำความเข้าใจ รัฐบาลได้ประคับประคองสถานการณ์จนทุกคนรู้สึกว่าการประเทศมีความปกติทุกอย่างแล้วจะทำให้ความไม่เรียบร้อยเกิดขึ้นมาอีกทำไม

ขณะเดียวกัน พ.ต.อ.สมชาย เขียวกลิ้ง ผกก.สน.สำราญราษฎร์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้สั่งการให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิด โดยไล่จากบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย ไปยังศาลเจ้าพ่อเสือซึ่งมีกล้องวงจรปิดตามเส้นทางกว่า 20 ตัว ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า เมื่อเวลา 05.00 น. พบผู้ต้องสงสัยที่คาดว่าจะก่อเหตุเป็นชายสวมหมวกกันน็อกสีขาวย สวมเสื้อสีดำกางเกงยีนส์ ชับซีรด์จักรยานยนต์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่นเวฟ สีน้ำเงินไม่ติดป้ายทะเบียนบริเวณตะแกรงหน้ารถมีกระดาษสีขาวย ชับซีมาคนเดียว โดยเส้นทางขับชื้อออกมาจากสี่แยกคอกวัว ก่อนวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตย แล้วโปรยใบปลิว จากนั้น